





สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

24 กุมภาพันธ์ 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> นโยบาย</p> <p>นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, newtv, thereporter, topnews, hfocus, thailandplus, innnews, linetoday)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ลงพื้นที่ติดตามนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ที่ จ.แพร่ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการในเฟสแรก โดย น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษก สธ. กล่าวว่า ผลการดำเนินงานถือว่าน่าพอใจในระดับดีมาก สามารถเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยบริการทั้งจังหวัดได้ 100% ประชาชนลงทะเบียนประวัติสุขภาพหรือ Health ID ได้เกินกว่า 50% และผู้ให้บริการลงทะเบียน Provider ID อยู่ที่ 66% ถือว่าอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ในภาพรวมมีผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น 1.94% ส่วนใหญ่ขอบคุณรัฐบาลและนายคา ที่ผลักดันนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้ประชาชนรับบริการได้สะดวกสบายมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงอย่างมาก เพราะสามารถใช้บริการจากคลินิก แล็บ และร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการได้ โดยมี.ค.จะเปิดเฟส 2 ที่เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สิงห์บุรี สระแก้วหนองบัวลำภู นครราชสีมา อำนาจเจริญ และพังงา จะขยายทั้งประเทศได้ในสิ้นปี 2567แน่นอน</p> <p>นพ.วิชิน โชติภูเวกุล ผอ.รพ.แพร่ กล่าวว่า ในส่วนของการให้บริการ telemedicine ผ่านแอปหมอพร้อม จังหวัดแพร่สามารถให้บริการได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยให้บริการมากกว่า 3,000 ครั้ง ขณะที่การนัดหมายแพทย์ผ่านระบบออนไลน์เป็นอันดับสอง มีการนัดหมายมากกว่า 1,000 ครั้ง การรับบริการข้ามเขตไม่เพิ่มขึ้นมาก มีเพียง 0.55 % เท่านั้น จัดบริการส่งยาถึงบ้านด้วย Health Rider ครบ 8 อำเภอ ส่งยาให้แก่ประชาชนไปแล้ว 408 ราย รวมทั้งเบิกจ่ายเงินให้กับหน่วยบริการต่าง ๆ ไปแล้วเกือบ 4 ล้านบาท ขณะนี้กำลังเตรียมที่จะเปิดตัวระบบการส่งต่อโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพื่อให้เป็นบริการที่ไร้รอยต่ออย่างแท้จริง ซึ่งจะมีการเปิดตัวในเดือนมี.ค. 2567 นี้</p>	
<p>กฎชีวาภิบาล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, linetoday)</p> <p>- นายธรรมนูญ ศรีวรรณะ รอง ผวจ.เพชรบุรี เปิดกฎชีวาภิบาล ดูแลพระสงฆ์ แม่ชี ที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นับเป็นวัดนาร่องแห่งแรกของ จ.เพชรบุรี สานนโยบายรัฐบาลผ่านนโยบายเร่งด่วน ยกระดับ 30 บาท พลัส Quick Win 100 วัน และที่สำคัญ เพื่อช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ แม่ชี ที่ขาดผู้ดูแล ไร้ญาติ และลดอัตราการครองเตียง รวมทั้งให้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตเพื่อการตายดี อย่างสมศักดิ์ศรี สำหรับการให้บริการกฎชีวาภิบาล จะมีเตียงไว้ค้างคืน 5 เตียง มีจิตอาสาดูแลพระสงฆ์ ซึ่งผู้ใจบุญผู้มีจิตศรัทธา สามารถร่วมบริจาคสมทบทุน กฎชีวาภิบาล ได้ที่วัดเกาะแก้วสุทธาราม</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แต่งตั้งผู้ตรวจ - รองอธิบดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ลงนามมอบอำนาจผู้ตรวจและรักษาการ ประจำใน 11 เขตสุขภาพ หลัง ครม.แต่งตั้งว่าที่ผู้ตรวจรายใหม่ ดังนี้ ดังนี้ นพ.สรวิชัย บุญสุข รก.ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 1 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รก.ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 2, .นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รก.ผู้ตรวจราชการ สธ. ในเขตสุขภาพที่ 4, นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รก.ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 6, นพ.วีรุฒิ อิ่มสำราญ รก.ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8, นพ.ศักดิ์ อธิภาชน์ รก.ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 11 ส่วนเขตสุขภาพที่ 5 ที่ยังว่างอยู่ จะเป็นโครงการแต่งตั้งจากทางสาธารณสุขนิเทศก์ต่อไป ก่อนหน้านี้ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ โดยแต่งตั้ง นพ.สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ ไปดำรงตำแหน่งเป็น รองอธิบดีกรมการแพทย์ ด้วย</p>	
<p>ผลิตพยาบาลเร่งด่วน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, sondhitalk, hfocus)</p> <p>- เพจ ไม่ใช่หมอบ่น-aggressivenotdoctor เปิดความเห็นพยาบาล บุคลากรแพทย์ สะท้อนดังๆ ถึง สธ. หลังเห็นชอบโครงการผลิตพยาบาลเร่งด่วนหลักสูตร 2 ปีครึ่ง หวังไม่ได้คุณภาพ เหตุตัดวิชาออกเพียบ เคยเจอเด็กเรียนหลักสูตรนี้แล้ว ไม่มีความรู้ ต้องสอนกันใหม่หมด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นายประเสริฐพงษ์ ศรนวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ตั้งคำถาม สธ.ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ว่า พยาบาลขาดแคลน ทั้งที่ผลิตออกมามาก เหตุเพราะไม่มีอัตราบรรจุข้าราชการ ขาดความก้าวหน้า ย้ำไม่ใช่แค่พยาบาล แต่ต้องดูแลทุกวิชาชีพ ทุกวันนี้ชั่วโมงการทำงานสูงเกินปกติ เห็นชัดคนไม่อยากอยู่ ไหลออก ต้องแก้ไข ฝากรมว.สาธารณสุขคนปัจจุบัน ต้องทำได้ดีกว่ารมว.คนก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thebetter)</p> <p>-สรุปสาเหตุที่ทำให้พยาบาลลาออก 1.ไม่มีความก้าวหน้า : พยาบาลจำนวนมากตำแหน่งเงินเดือนขึ้นเนื่องจากระบบ ระบบก้าวหน้าไม่เป็นไปตามความรู้ความสามารถ แม้จะจบปริญญาโท-เอกยังต้องอยู่ในระดับชำนาญการ 2.งานหนัก : ต้องทำงานติดต่อกันถึง 24 ชั่วโมง และเพราะคนไม่เพียงพอ จึงมีภาระงานมากถึง 80 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ สวนทางกับประกาศจากสภาการพยาบาลเรื่องนโยบายชั่วโมงการทำงาน ว่า พยาบาลไม่ควรทำงานเกินสัปดาห์ละ 40 ชม. หากมากกว่านั้นต้องเป็นไปตามความสมัครใจ และควรหลีกเลี่ยงการทำงานเกิน 12 ชม.ต่อวันติดกันเกิน 3 วันใน 1 สัปดาห์ 3.เงินน้อย : ค่าตอบแทน 1,000-22,800 บาทต่อเดือน ซึ่งคิดจากค่าเวร 600 บาทต่อวัน และเวรป่วย-ดึก 240 บาทต่อวัน นอกจากนั้นยังมีค่าตอบแทนที่ประมาณการไม่ได้ เช่น การช่วยผ่าตัด ช่วยเตรียมผู้ป่วย หรือคลินิกนอกเวลา 4.สวัสดิการบ้านพัก : สภาพบ้านไม่พร้อมแก่การอยู่อาศัย บ้านพักพยาบาลยังไม่เพียงพออีกกว่า 7,000 แห่ง โดยผลสำรวจจากสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ในปี 2563 เก็บข้อมูลจากพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขจำนวน 4,563 คน พบว่า ‘เบื่อบริษัทไม่ก้าวหน้า และรายได้ไม่เพียงพอ’ เป็นปัจจัยสามอันดับแรกที่ทำให้อยากลาออก โดย 46% ตอบว่าคิดจะลาออกก่อนเกษียณ ซึ่งในปัจจุบันมีพยาบาลลาออกเฉลี่ยปีละ 7,000 คน</p>	
<p>แผนปรับตำแหน่งชำนาญการพิเศษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus)</p> <p>-นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัด สธ.ลงนามหนังสือบันทึกข้อความถึงผู้ตรวจกระทรวงฯ เขตสุขภาพ 1-12 ทำแผน “ปรับปรุงตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับ “หัวหน้ากลุ่มงานที่ยังไม่มีตำแหน่งฯ – ผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ - ผอ.</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รพ.สต. และสอน” ภายในวันที่ 15 มี.ค. 2567 ทั้งนี้ จะไม่รับพิจารณาการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ที่ส่งมาระหว่างปี</p>	
<p>โรคซิฟิลิส</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus)</p> <p>-นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกรมควบคุมโรค เตือนโรคฮิตที่ติดมากับเช็กส์ “ซิฟิลิส-หนองใน” ติดเชื้อสูงขึ้นในกลุ่มเยาวชน แนะนำใช้ถุงยางอนามัยป้องกันทุกครั้ง หากเสี่ยงให้รีบตรวจและรักษาโดยเร็ว</p>	
<p>คัดค้านฉลากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , linetoday)</p> <p>-สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการ โรงแรม และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นำโดย สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจราฟต์เบียร์ (สมาคมฯ คราฟต์เบียร์) รวมตัวจัดงานเสวนาเพื่อแสดงเจตจำนงคัดค้าน ร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาก พร้อมทั้งข้อความคำเตือน สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผลิตหรือนำเข้า พ.ศ....โดยกรมควบคุมโรค ได้เปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 12-29 ก.พ. ที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ https://law.go.th/ ใจความสำคัญของร่างประกาศนี้ คือมีการบังคับให้ต้องปิดรูปภาพและข้อความคำเตือน ที่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายแสดงความรุนแรง ลงบนพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือร้อยละ 50 ของพื้นผิวบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิ ขวด และกระป๋อง เช่นเดียวกับกรณีบรรจุภัณฑ์ยาสูบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>-อาชิระวัสส์ วรรณศรีสวัสดิ์" นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจ คราฟต์เบียร์ (สมาคมคราฟต์เบียร์) กล่าวว่า หากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยอยู่แล้ว จะกระทบกับการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งไวน์ วิสกี้ ฯลฯ ที่จะต้องพิมพ์ฉลากมาปิดทับฉลากเดิมที่มาจากโรงงานผู้ผลิตในต่างประเทศ ซึ่งยุ่งยากและเป็นต้นทุน นอกจากนี้จะกระทบกับอุตสาหกรรมในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม อย่างไรก็ตาม หลังการทำประชาพิจารณ์ร่างประกาศฉบับนี้สิ้นสุดลง สมาคมจะทำหนังสือร้องเรียนไปยัง คณะกรรมการอาหารการพัฒนาศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากเครือข่ายผู้ประกอบการฯ หันตรงกันว่า ร่างประกาศดังกล่าวไม่สมเหตุสมผล ไม่สอดคล้องหรือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเร่งผลักดันการฟื้นฟูและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ และขัดกับยุทธศาสตร์ซอฟต์แวร์ด้านบริการท่องเที่ยวและด้านอาหาร และจำกัดเสรีภาพของ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคจนเกินสมควร</p> <p>เป็นประกาศที่สุดโต่ง อาจจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีมาตรการการควบคุมการบริโภคเหล้าเบียร์ด้วยมาตรการฉลากแบบนี้ ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่จะใช้สัญลักษณ์ เช่น รูปผู้หญิงตั้งครรภ์ ที่บ่งบอกว่าคนตั้งครรภ์ห้ามดื่ม หรือใช้รูปเด็กที่มีตัวเลขกำกับ ที่เป็นการห้ามขายให้เด็กหรือเยาวชน เป็นต้น ซึ่งในไทยผู้ประกอบการหลายรายก็เริ่มมีการใช้ในลักษณะนี้บ้างแล้ว</p>	
<p>ฝุ่นPM2.5</p> <p>สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>-ที่ จ.ลำปาง หลังจากเกิดสถานการณ์ไฟไหม้ป่าหลายพื้นที่ ในจ.ลำปาง เมื่อวันที่ 21 ก.พ. พบจุดฮอตสปอตมากถึง 121 จุด พบมากสุดใน อ.แจ้ห่ม อ.งาว อ.เมือง และอ.เมืองปาน มีควันไฟและฝุ่นละออง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขนาดเล็กลอยสะสมหนาแน่นขึ้น ทำให้ค่าฝุ่น PM2.5 ชยับสูงถึง 99.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับสีแดง มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก เป็นค่าฝุ่นที่สูงที่สุดในประเทศไทย ด้านประชาชนออกมาเรียกร้องผ่านห้องกลุ่มเพชบุรีของชาวลำปาง ให้พววจ.ลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปลี่ยนหรือเพิ่มมาตรการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เข้มข้นและเฉียบขาดกว่านี้ ถึงแม้ทางจังหวัดจะออกมาตรการประกาศห้ามเผาแล้วก็ตาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สวพ91, linetoday)</p> <p>-นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ลดสูดฝุ่นละอองจากไฟไหม้ป่า จ.เชียงใหม่ และ จ.ชัยภูมิ</p>	
<p>รณรงค์ลดเค็ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, thebangkokinsight)</p> <p>-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ไทยยังกินโซเดียมสูงกว่า WHO กำหนด 2 เท่า สุ่มตรวจอาหารพบเริ่มเค็ม-เค็มมาก 59% พบส้มตำมีค่าเฉลี่ยโซเดียมต่อหน่วยสูงสุด 1,055 มก. รองลงมาเป็นอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ ราดหน้า ซึ่งเป็นอาหารที่นิยมมากในชีวิตประจำวัน กรมควบคุมโรคจัดโครงการลดกินเกลือและโซเดียม "อุดรธานี" บั๊น "ร้านก๋วยเตี๋ยว ดีต่อไต" สร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพ ชวนร้านก๋วยเตี๋ยวปรับสูตรมีโซเดียมไม่เกินเกณฑ์ โดยนำร่องในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานี มีผู้ประกอบการร้านก๋วยเตี๋ยวร่วมโครงการ 44 ร้าน</p>	
<p>สธ. MOU ร่วมกับมูลนิธิชาเทียมมา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainew)</p> <p>-ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิชาเทียมมา ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ ระหว่าง นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัด สธ. ในนามปลัดกระทรวง และศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิชาเทียมมา ในด้านการให้บริการทำชาเทียมแก่คนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติและศาสนา เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น และเลี้ยงชีพได้ตั้งคนปกติ</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการโพสต์แชร์ข้อมูลเรื่อง สูตรน้ำปั่นพีชสด รักษา มะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ พีชผักดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มพีชผักสมุนไพรอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ โยอาหาร และสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารเบต้าแคโรทีน สารไลโคปีน สารฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูลอิสระอื่น ๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แต่เป็นข้อมูลผลการศึกษาเบื้องต้น ยังไม่มีหลักฐานงานวิจัยทางคลินิกที่ยืนยันแน่ชัดว่าช่วยรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งต่อมลูกหมากในมนุษย์ได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (antifakenewscenter)</p> <p>- ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบอกต่อเรื่องพบอาการมือสั่นได้ถึงร้อยละ 76 สำหรับผู้ที่มีภาวะไทรอยด์เป็นพิษ โดยรพ.ราชวิถี กรมการแพทย์ พบว่า เป็นข้อมูลบิดเบือน อาการตามที่ผู้ให้ข้อมูลกล่าวถึงพบได้จากภาวะไทรอยด์เป็นพิษนั้นถูกต้อง แต่คลาดเคลื่อนเรื่องจำนวน 76 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีการรายงานแตกต่างไปตามการศึกษาที่แตกต่างกันได้ รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำคลิปเสนอไม่ได้มีผลต่อการรักษาหรือช่วยการป้องกันโรคของไทรอยด์เป็นพิษแต่อย่างใด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaitoday)</p> <p>-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 จำนวน 40 คน พัฒนาศักยภาพและทักษะวิทยากรด้านการบริการสุขภาพให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นวิทยากรมีอาชีพในสถาบันการศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง</p>	
<p>อุ่นใจไซเบอร์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitoday)</p> <p>-นพ.ฉัตร สว่างธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตสนับสนุน พม. และเอไอเอส ผลักดันภารกิจสร้างพลเมืองดิจิทัลให้รู้เท่าทันทุกภัยไซเบอร์ต้นหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” สุ่มบุคลากร พม.ครบ 100% พร้อมส่งต่อไปยังประชาชนคนทุกช่วงวัย</p>	
<p>พัฒนาสายด่วน สบสช. 1330</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, สำนักข่าวอิศรา)</p> <p>-สบสช. จัดงานเสวนาและรับฟังความคิดเห็น “การพัฒนา Contact Center 1330 เพื่อบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพ” แนะนำปรับปรุงลดระยะเวลาการคอยสาย สร้างระบบเครือข่ายการทำงานให้ภาคีในพื้นที่ร่วมตอบคำถาม-แก้ไขปัญหากลุ่มประชาชน การแปลภาษาวี ไม่ตอบเรื่องร้องเรียนที่ยังแก้ไขไม่สำเร็จ หรือต้องส่งต่อหน่วยงานใด ฯลฯ จะทำการรวบรวมข้อเสนอและความเห็นต่างๆ เพื่อพัฒนาต่อไป</p>	
<p>ระบบนำส่งยาแบบแม่นยำ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรุงเทพธุรกิจ, linetoday)</p> <p>- สวทช. จับมือศิริราช ใช้นาโนเทคโนโลยีพัฒนา “ระบบนำส่งยาเพื่อการรักษาและการวินิจฉัยมะเร็งสมอง” ออกแบบอนุภาคนำส่งยาแบบมุ่งเป้าข้ามผ่าน “BBB หรือตัวกรองกั้นระหว่างเลือดและสมอง” อุปสรรคสำคัญของการรักษา ผลในสัตว์ทดลองได้ผลดี เป็นโอกาสสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคมะเร็งในระบบประสาทส่วนกลาง สามารถต่อยอดประยุกต์ใช้กับเปลี่ยนยาโมเลกุลมุ่งเป้า หรือสารที่บ่งชี้เพื่อให้เหมาะสมกับการรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น ๆ รวมถึงโรคทางสมอง อาทิ พาร์กินสัน อัลไซเมอร์ได้อีกด้วย ทั้งนี้ งานวิจัยเรื่อง “ระบบนำส่งยาแบบแม่นยำเพื่อการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทส่วนกลาง” ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในรางวัลผลงานวิจัยระดับดีมาก</p>	
<p>นาร่อง 10 จังหวัดยกระดับเมืองรอง กระตุ้นศก.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>-นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตั้งคณะกรรมการฯ ขับเคลื่อนการยกระดับเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นยั่งยืน นาร่องพัฒนา 10 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่ นครพนม, ศรีสะเกษ, แพร่, ลำปาง, นครสวรรค์, กาญจนบุรี, ราชบุรี, จันทบุรี, ตรัง และนครศรีธรรมราช ลดปัญหาเหลื่อมล้ำ แก้ปมรายได้ท้องถิ่นกระจุกแต่เฉพาะเมืองหลัก ด้านททท.เดินทางกระตุ้น 365 วัน เทียวเมืองรองตลอดปีนี้</p>	
<p>เตือนคนทำงานกลางแจ้ง ระวังฮีตสโตรก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน)</p> <p>-ในพื้นที่ จ.ชัยนาท วันนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น เป็นสัญลักษณ์การเข้าหน้าร้อนอย่างเต็มตัว วัดได้สูงสุด 38 องศาเซลเซียส สสจ.ชัยนาทได้ฝากเตือนประชาชนว่าในช่วงที่อากาศร้อนจัดโดยเฉพาะช่วงเที่ยงวัน ไม่ควรทำ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมกลางแจ้ง เพราะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมแดดหรือภาวะฮีตสโตรกสูง โดยเฉพาะแรงงานก่อสร้าง เกษตรกร และอาชีพอื่นๆ ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง ควรห่มบังแดดหรือวิธีคลายร้อน หากเป็นไปได้ควร หลีกเลี่ยงการออกแดดในช่วงที่แดดแรง</p>	
<p>อินเดียพบสารก่อมะเร็งในขนมสายไหม</p> <p>แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์, topnews)</p> <p>-หลายรัฐในอินเดีย มีคำสั่งห้ามขายขนมสายไหม หลังผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ ยืนยันว่า ตัวอย่างขนมสายไหมที่นำมาตรวจนั้นมีสารโรดามีน บี (Rhodamine-B) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง</p>	
<p>เกาหลีใต้ยกระดับเตือนระบบสาธารณสุข "เลวร้าย"</p> <p>แนะนำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, เนชั่นออนไลน์, pptvhd36, linetoday, tnn, js100, topnews, thebangkokinsight)</p> <p>-รัฐบาลเกาหลีใต้ยกระดับการเตือนด้านระบบสาธารณสุขในประเทศ อยู่ที่ร้ายแรง ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดจากทั้งหมดสี่ระดับจากการที่แพทย์ฝึกหัดมากกว่าครึ่ง หยุดงานประท้วงนโยบายเพิ่มโควตานักศึกษาแพทย์</p>	